

KỶ HỢP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Công dân, hộ gia đình trong việc chấp hành các điều kiện kiểm tra của cơ quan chức năng để thuận lợi trong thực hiện Luật; bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cũng như trách nhiệm của công dân khi không thực hiện đúng quy định của Luật; cần nhắc, bổ sung quy định cụ thể về hồ sơ và thủ tục gia hạn tạm trú khi thực hiện.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chính lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận trực tuyến

về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Kết thúc các phiên thảo luận, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu còn ý kiến đóng góp cho 2 dự thảo luật nêu trên gửi văn bản góp ý cho Ban Thư ký. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại phiên họp cũng như các ý kiến góp ý gửi về, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Ủy ban thẩm tra tiếp thu, giải trình đầy đủ trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

HƯỚNG DẪN CHI...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, bộ phận thường trực của Ban Chỉ huy cấp xã.

Nội dung chi bao gồm: Thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện thiết yếu và chuyên dùng phục vụ công tác ứng phó, chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra hiện trường của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Tiến lương làm thêm giờ theo quy định của Luật Lao động, công tác phí và các chế độ, chính sách có liên quan cho cán bộ tham gia công tác trực ban, hợp điều hành ứng phó và tham gia các đoàn công tác tiến phương khi có tình huống thiên tai. Chi phí quản lý vận hành hệ thống, thuê dịch vụ công trong cung cấp, truyền tải thông tin phục vụ phòng, chống thiên tai (hệ thống quan trắc, cảnh báo chuyên dùng, hệ thống theo dõi, giám sát tại các công trình, trọng điểm phòng, chống thiên tai...).

Mức chi tiến lương làm thêm giờ: Thực hiện theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai;

Chi quản lý vận hành hệ thống: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Mức chi thanh toán cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2020.

THÁI BÌNH CÓ KHOẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

diện tích tích tụ từ 2ha trở lên, trên 100 tổ chức, cá nhân tích tụ từ 5ha trở lên và có khoảng 50 tổ chức, cá nhân tích tụ từ 10ha trở lên. Quá trình sản xuất hầu hết các mô hình đều áp dụng cơ giới hóa, có kỹ kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn vị thu mua, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, có khả năng mở rộng diện tích trong thời gian tới.

Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2025, tổng diện tích tập

trung, tích tụ khoảng 40.000ha bằng các hình thức: thuê quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, ngành Nông nghiệp đã đề ra một số giải pháp: tăng quy mô đồng ruộng, xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực, phát triển khoa học công nghệ...

Tại hội nghị, các tổ chức, nông dân tham gia sản xuất trồng trọt quy mô lớn trong tỉnh đã thảo luận những thuận lợi,

khó khăn trong sản xuất quy mô lớn; được cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giới thiệu về xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; thủ tục và quy trình đăng ký mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; các tiêu chí để cấp mã số cho vùng trồng...

Thông qua hội nghị nhằm tăng cường công tác liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành trồng trọt và hướng dẫn việc xây dựng quy trình cấp mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm.

THÀNH PHỐ

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường mầm non

Công tác giáo dục ở bậc học mầm non luôn gắn liền với các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Vì vậy, những năm qua, thành phố Thái Bình luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong các trường học, nhất là bậc mầm non, nơi có tỷ lệ trẻ ăn bán trú cao.

Hiện nay, thành phố có 30 trường mầm non công lập, tư thục và hàng chục nhóm trẻ có tổ chức bán trú cho học sinh với gần 15.000 học sinh bán trú. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các trường có tổ chức bán trú cho học sinh thực hiện tốt việc bố trí đầy đủ cơ sở vật chất các khu vực: bếp nấu, khu chế biến thức ăn, khu để thức ăn chín...; kiểm soát nguồn thực phẩm cung ứng; tuân thủ đúng quy trình chế biến thức ăn, lưu mẫu thức ăn, thực phẩm hàng ngày; thường xuyên vệ sinh nhà ăn, các dụng cụ sinh hoạt bảo đảm vệ sinh sạch sẽ. Ông Vũ

Giàng Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Phòng đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị chấp hành đầy đủ các quy định về ATTP trong trường học. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra các bếp ăn tập thể; qua kiểm tra các trường đều chấp hành đầy đủ các quy định về ATTP, sử dụng nguồn gốc thực phẩm có xuất xứ rõ ràng, người quản lý, nhân viên nuôi dưỡng bếp ăn có kiến thức về ATTP. Đến nay, hầu hết các trường mầm non trên địa bàn thành phố đã từng bước hiện đại hóa bếp ăn theo quy trình một chiều, lát gạch men trong phòng ăn, bếp nấu, chỗ vệ sinh thực phẩm...

Tại Trường Mầm non Đông Mỹ, nhà trường đã sắp xếp khá chu đáo nơi ăn, ngủ cho các em. Trường có hơn 350 học sinh ở 10 nhóm lớp. Ngay sau khi khai giảng năm học 2020 - 2021, nhà trường đã chú trọng việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ. Cô giáo Phạm Thị Hằng, Hiệu trưởng

nhà trường cho biết: Để bảo đảm ATTP, bếp ăn của trường được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều, với các khu riêng biệt, bao gồm: khu tiếp nhận, khu chế biến thực phẩm tươi sống, nấu ăn, hệ thống bàn chia, tủ đựng thức ăn. Nhà trường đã lựa chọn những cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Hàng ngày, khi tiếp nhận thực phẩm đều ghi số cơ sự giám sát chặt chẽ của ban giám hiệu và đại diện cha mẹ học sinh.

Còn tại Trường Mầm non Hoa Sen (phường Phú Khánh), công tác bảo đảm ATTP bữa ăn bán trú cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Năm học này, nhà trường chăm sóc, nuôi dưỡng trên 310 trẻ, với 10 nhóm lớp tại 2 cơ sở. 100% số trẻ ăn bán trú tại trường 2 bữa/ ngày thực phẩm, 100% trẻ được cân đo, theo dõi, đánh giá theo biểu đồ; trong đó, trên 98,5% trẻ phát triển bình thường theo cân nặng, trẻ thấp còi chỉ chiếm 1,5%.



Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Mầm non Đông Mỹ.

trùng toàn bộ khu vực lớp học, nhà bếp, nhất là các trang thiết bị phục vụ công tác bán trú. Đặc biệt, yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, có kiểm định chất lượng, riêng đội ngũ nhân viên bếp phải mặc đồng phục và đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Nhà trường xây dựng thực đơn các bữa ăn theo mùa, sử dụng thực phẩm tươi sống để chế biến, kích thích, tạo sự hấp dẫn trong bữa ăn giúp trẻ ăn ngon, hết suất. Do đó, nhiều năm liền Trường Mầm non Hoa Sen không có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, 100% trẻ được cân đo, theo dõi, đánh giá theo biểu đồ; trong đó, trên 98,5% trẻ phát triển bình thường theo cân nặng, trẻ thấp còi chỉ chiếm 1,5%.

MINH NGUYỆT

Sửa quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

(chinphu.vn) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Ảnh minh họa

Cụ thể, về nội dung hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi khoản 3, Điều 1 về điều kiện hỗ trợ. Như vậy, người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020.

2. Đăng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

3. Làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập,

tư thục, cơ sở giáo dục công lập từ bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện cũng được sửa đổi. Cụ thể, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo

quy định tại Điều 1 Quyết định này; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách này.

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện cũng được sửa đổi. Cụ thể, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo

ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa khoản 1 và khoản 2, Điều 13 điều kiện vay vốn: 1- Cơ người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020; 2- Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân được sửa đổi như sau:

Hồ sơ đề nghị vay theo mẫu biểu kèm theo Quyết định này. Người sử dụng lao động tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng

việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định này.

Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của người sử dụng lao động.

Khi nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, người sử dụng lao động cung cấp bản gốc các giấy tờ sau để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu: a) Giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài); b) Giấy ủy quyền (nếu có); c) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/12/2021.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão

(nhandan.com.vn) Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đã xây dựng các Infographics hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh và giữ an toàn trong mùa lũ lụt, mưa bão.

Trong và sau mưa bão, lũ lụt, vỏ sò các vi sinh vật, bụi, rác, chất thải,... theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Những dịch bệnh phổ biến trong mùa mưa lũ như: sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy, bệnh nước ăn chân, cảm cúm, đau mắt đỏ,...

Để chủ động phòng tránh dịch trong mùa mưa bão, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như sau:

Infographic titled 'LỜI KHUYÊN VỀ Y TẾ KHI XẢY RA LŨ LỤT' (HEALTH TIPS WHEN FLOODS OCCUR). It lists several key actions: 1. NƯỚC (Water): Đảm bảo nước uống từ nguồn an toàn. 2. THỰC PHẨM (Food): Nấu chín thức ăn, xử lý rác thải thực phẩm hợp lý. 3. THỰC PHẨM Ô NHIỄM (Contaminated Food): Loại bỏ những thực phẩm đã bị hỏng, hư hại vì nước lũ lụt. 4. VỆ SINH CÁ NHÂN (Personal Hygiene): Luôn rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 5. GIÁM SÁT (Monitoring): Không để trẻ em lòi nước nhằm tránh các bệnh truyền nhiễm hoặc nguy cơ đuối nước. 6. VỆ SINH (Hygiene): Làm sạch khu vực xung quanh và loại bỏ những nơi muỗi sinh sản. 7. NƯỚC TỰ ĐỘNG (Bottled Water): Đơn sạch nước từ đóng trong và xung quanh nhà để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. A box at the bottom says: 'Liên hệ với cơ quan y tế hoặc đường dây nóng hỗ trợ của địa phương ngay khi có các biểu hiện bệnh' (Contact the health authority or hot support line of the local area as soon as there are signs of illness). Logos for WHO and the Vietnamese Ministry of Health are present.

Infographic titled 'SAU BÃO: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM' (AFTER THE STORM: THINGS TO DO). It lists several key actions: 1. Tránh nước lũ (Avoid flood water). 2. Rửa tay thường xuyên (Wash hands frequently). 3. Đi ủng (Wear boots). 4. Uống nước đóng chai, dùng viên khử trùng nước hoặc đun sôi nước trong ít nhất 1 phút (Drink bottled water, use water purification tablets, or boil water for at least 1 minute). 5. Coi chừng xung quanh đường dây điện bị đứt, cây hoặc các công trình bị đổ (Beware of downed power lines, trees, or collapsed structures). 6. Giữ khô và ấm (Keep dry and warm). 7. Hãy cẩn thận! Đồ ăn có thể bị hỏng nếu mất điện (Be careful! Food can be spoiled if there is a power outage). 8. Tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ (Follow government instructions). Logos for WHO and the Vietnamese Ministry of Health are present.

Infographic titled 'Chung tay phòng, chống dịch Covid-19' (Join hands to prevent and control COVID-19). It includes the text: 'Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 21/10, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 41,1 triệu người nhiễm và hơn 1,1 triệu người tử vong do Covid-19.' and 'Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 21/10, cả nước có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh về được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện là 1.144 bệnh nhân, trong đó 1.046 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 63 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 16 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 13.900 người.' and 'Tính đến 16 giờ ngày 21/10, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phổi Thái Bình đang cách ly, theo dõi sức khỏe 2 trường hợp. Cả 2 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đang cách ly, theo dõi sức khỏe 11 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh.' It also includes the text: 'Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 21/10 vẫn là 8.817 mẫu.' and 'HOÀNG LANH'. At the bottom, it says: 'SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19' (HOTLINE FOR COVID-19 INFORMATION) with phone numbers: 'SỐ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786' and 'TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885'.